



ฉบับที่ 14/2550

เรื่อง ข้าราชการแห่งประเทศไทยกับโครงการเพื่อการศึกษา

นายอรรถกฤษณ์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ชปท.) กล่าวว่า นอกจาก ชปท. จะมีบทบาทด้านการดูแลรักษาเสถียรภาพการเงิน ระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระหนี้แล้ว ชปท.ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาหลายโครงการ ได้แก่

1) โครงการมอบหนังสือ ชปท.

ในปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี ตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย ชปท.ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์จัดทำ โครงการมอบหนังสือเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จากรัฐบาลแล้ว โดยมอบคู่มือหนังสือประเภทต่าง ๆ มูลค่ารวม 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐ และโรงเรียนขยายโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวม 1,280 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 64 ล้านบาท

2) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินของ ชปท.

ชปท. ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงได้จัดโครงการขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2 โครงการ ได้แก่

2.1 โครงการ “อบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์”

ในปี 2550 นี้ ชปท.ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีกำหนดจัดอบรมให้ครูในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2550 สำหรับครูในเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลางรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดอบรมที่ ชปท. สำนักงานใหญ่ ในเดือนตุลาคม 2550

2.2 โครงการ “ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ชปท.”

ในปี 2550 ชปท.ได้กำหนดการแข่งขันระดับเขตพร้อมกันทั้ง 5 เขต ในวันที่ 15 กันยายน 2550 คือ โรงเรียนในเขตภาคเหนือ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคใต้ เขตภาคกลางรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ส่วนการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศระหว่างผู้ชนะเลิศทั้ง 5 เขต กำหนดในเดือนตุลาคม 2550 โดย ชปท.จะมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะเลิศระดับเขตและระดับประเทศมูลค่ารวมประมาณ 3 ล้านบาท

ข้าราชการแห่งประเทศไทย

29 มีนาคม 2550

